

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌNH LONG

Số: 139 /BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Long, ngày 07 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra của

**Ban Pháp chế HĐND thị xã về công tác phòng, chống tham nhũng;  
thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với UBND thị xã năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban pháp chế HĐND thị xã; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND thị xã về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của Ban pháp chế HĐND thị xã. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND thị xã và một số cơ quan chức năng, Ban pháp chế HĐND thị xã họp ngày 07/12/2022 đã thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực thi pháp luật năm 2022 như sau:

### I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực thi pháp luật trong năm 2022 như báo cáo của UBND thị xã và nhận định, đánh giá thêm một số vấn đề sau:

#### 1. Công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nên có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện; khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đều đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản và các khoản chi ngân sách Nhà nước; công khai tài chính, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết các công việc liên quan đến



người dân và tổ chức, doanh nghiệp. UBND thị xã tiến hành rà soát, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

Nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về PCTN, thúc đẩy sự chủ động tham gia của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể về công tác PCTN. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp PCTN, đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng đề cao tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử trong hoạt động công tác.

Với những hoạt động nêu trên, trong năm 2022, UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp nào đơn tố cáo, kiến nghị về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

## **2. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**

UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường trong các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng; qua đó thủ trưởng đơn vị triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật, các văn bản có liên quan đến tiết kiệm chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 84/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả. Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, đồng thời thực hiện các định mức tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở tiến hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm trong chi tiêu hành chính đảm bảo chi đúng định mức, đúng mục đích; thực hiện đảm bảo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan. Thường xuyên rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cũng như các văn bản có liên quan.

Nhìn chung các đơn vị luôn luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định về thời gian làm việc.



Từ đầu năm đến nay các đơn vị trên địa bàn thị xã tuân thủ theo đúng chỉ tiêu ngân sách được giao, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, trong lĩnh vực tài chính tại đơn vị; quản lý, sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiếp khách và kinh phí từ ngân sách Nhà nước đúng theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định.

### **Đánh giá chung**

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm thực hiện. So với cùng kỳ năm trước công tác PCTN trên địa bàn luôn được duy trì thực hiện tốt, chưa có trường hợp tham nhũng.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị đã thực sự mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực trong công tác PCTN và tiêu cực.

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị có triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng chưa thật sự hiệu quả, ý thức tiết kiệm của một số ít cán bộ công chức, viên chức chưa cao.

## **II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023**

Ban pháp chế cơ bản nhất trí với những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND thị xã báo cáo, Ban pháp chế HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói chung, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các cơ quan đoàn thể, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đề ra về công tác PCTN.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Đồng thời rà soát, ban hành bổ sung các chương trình, kế hoạch cụ thể, xây dựng các định mức tiết kiệm cụ thể để tạo thành chỉ tiêu phấn đấu, thực hiện.

Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý nghiêm công chức, viên chức gây lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.



